



ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 21-24 เมษายน 2562

อาจารย์ธัชวัธส์ ตั้งตรงขันธ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

“สุข สำราญ สงกรานต์ราชภัฏ”

😊 ด้วยสำนึกศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา องค์การนักศึกษา ภาควิชา และองค์การนักศึกษาภาค กศ .ปช. ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 “สุข สำราญ สงกรานต์ราชภัฏ ” เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีทำบุญ พิธีรดน้ำ และขอพรผู้ใหญ่ และในโอกาสนี้ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ (อาคาร 36)



ภารกิจคณบดี

- 21-24 เมษายน 2562 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษานานาชาติ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ณ Tianjin Agricultural University, Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
- 26 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการตรวจงานปรับปรุงอาคาร 32 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 32.02.08
- 27 เมษายน 2562 ประธานในพิธีโครงการค่ายอาสาสานสัมพันธ์นำปัญญาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าอำนวยการบ้านไทรทอง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 30 เมษายน 2562 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์แบบกระดาษสำหรับองค์ประกอบทางเคมีในเขม่าที่เกิดจากการยิงปืน” เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 24.107

ปฏิทินกิจกรรม

- 21-24 เมษายน 2562 โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษานานาชาติ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ณ Tianjin Agricultural University, Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
- 22 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางนักสถิติสู่ตลาดแรงงาน” ณ ห้อง 32.03.07
- 24 เมษายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน เรื่องการทำงานแทนกันกรณีการลาของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม 32.02.08
- 26-28 เมษายน 2562 โครงการค่ายอาสาสานสัมพันธ์นำปัญญาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 ณ วัดป่าอำนวยการบ้านไทรทอง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา : คุณภาพผู้คุณธรรม นำภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล วิจัย พัฒนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.พิเศษ ตู่กลาง, ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ, ผศ.น.สพ.ประยุทธ์ กุศลรัตน์, ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจินดา, อาจารย์ธัชวัธส์ ตั้งตรงขันธ์

กองบรรณาธิการ : ผศ.นำสุข นวพงษ์พัฒน์, ผศ.ดร.ชนิษฐา กุลนาวัน, นางสาวธนพร สาระพันธ์, นางสาวมณรรณพร คำคุ้ม, นางสาวพิชานันท์ ศรีหมื่นไวย

โทร. 044-009009 ต่อ 3200, 3222, 3223 **โทรสาร** 044-272939 <https://sciencetech.nrru.ac.th> www.facebook.com/sciencetech.nrru.fanpage

โครงการบริการวิชาการสายรับใช้สังคม

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ร่วมกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

☺ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีโครงการบริการวิชาการสายรับใช้สังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ร่วมกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจะบก โดยในครั้งนี ทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา แต่งตั้งบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นายยุทธนา ตอสกุล นายชัยยุทธ ปิยวรรณท์ และนางสาววรรณภา จันทร์สิงห์ เข้าเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรไทย (การทำแชมพูสมุนไพรอัญชัน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบล หนองจะบก จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาทำเป็นแชมพู การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีต่างๆมีการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ และเป็นการปฏิบัติการทำแชมพูสมุนไพรอัญชัน และให้ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจะบก ได้ฝึกทำแชมพูสมุนไพรอัญชัน จากนั้นเป็นการสรุปกิจกรรม เสนอแนะ ตอบข้อซักถาม และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ผลที่ได้จากการไปราชการครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งให้บริการชุมชน ได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชน ตามความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นที่พอใจของชุมชนอย่างมาก ทำให้ชุมชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป



โครงการค่ายอาสาฐานสัมพันธ์

นำปัญญาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15

☺ ด้วยงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดโครงการค่ายอาสาฐานสัมพันธ์นำปัญญาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงสภาพปัญหาการศึกษาท้องถิ่นอย่างแท้จริงอันก่อให้เกิดเจตคติ และแนวคิดในการประยุกต์ความรู้และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับท้องถิ่น ในวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณ วัดป่าอานวยผลบ้านไทรทอง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน เรื่องการทำงานแทนกันกรณี

การลาของบุคลากรสายสนับสนุน

☺ ด้วยสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน เรื่องการทำงานแทนกันกรณีการลาของบุคลากรสายสนับสนุน ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 40 คน เพื่อ ถอดบทเรียนการทำงานแทนกันระหว่างการลา และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้เข้าใจในงานที่นอกเหนือความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถให้บริการแทนกันได้จริง ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 32.02.08

โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษานานาชาติ

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

☺ ด้วยสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองได้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการค้นคว้าวิจัยวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21-24 เมษายน 2562 ณ Tianjin Agricultural University, Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“เส้นทางนักสถิติสู่ตลาดแรงงาน”

☺ ด้วยสาขาวิชาสถิติประยุกต์ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางนักสถิติสู่ตลาดแรงงาน” เพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบกับผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน และมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้อง 32.03.07 (อาคาร 32 ชั้น 3)